

รายงานสรุปสถานการณ์ความขัดแย้งรัสเซีย – ยูเครนรายสัปดาห์

ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๗ กันยายน ๒๕๖๖

Highlights

- เกาหลีเหนือ – รัสเซีย มุ่งยกระดับความสัมพันธ์ให้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น หลังผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือเดินทางเยือนรัสเซีย พร้อมยืนยันว่าเกาหลีเหนือจะอยู่ข้างรัสเซียต่อสู้อิทธิพลจากสหรัฐฯ-ชาติตะวันตก
- เกาหลีใต้ - สหรัฐฯ แสดงความห่วงกังวลต่อการปะทะหรือระหว่างผู้นำเกาหลีเหนือและรัสเซีย ว่าจะทำให้ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในหลายภูมิภาคลุกลามบานปลาย
- รัสเซีย ระบุ พรรคการเมืองที่สนับสนุนผู้นำรัสเซีย ชนะเลือกตั้งท้องถิ่นใน ๔ แคว้นของยูเครน
- รัสเซียประกาศจับนักการทูตสหรัฐฯ ๒ คน ออกจากประเทศ ฐานสนับสนุนปฏิบัติการจารกรรมข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติการทางทหารในยูเครน
- สหรัฐฯ ประกาศคว่ำบาตรบุคคลและองค์กรของรัสเซีย ตุรกี ฟินแลนด์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และจอร์เจีย รวม ๑๕๐ ราย กรณีสนับสนุนรัสเซียปฏิบัติการทางทหารในยูเครน
- ประธานาธิบดียูเครนจะเดินทางเยือนสหรัฐฯ ในสัปดาห์หน้า เพื่อหารือกับประธานาธิบดีสหรัฐฯ และร่วมประชุมกับรัฐสภาสหรัฐฯ เพื่อระดมความช่วยเหลือและขอรับการสนับสนุนรอบใหม่
- เรือสินค้าลำแรกเข้าเทียบท่าเรือยูเครนนับแต่รัสเซียถอนตัวจากข้อตกลงธัญพืชทะเลดำ เมื่อเดือน ก.ค. ๖๖ หลังยูเครนเปิดเส้นทางเดินเรือใหม่เพื่อขนส่งธัญพืชสู่ตลาดโลก
- เลขาธิการ NATO เตือนให้เตรียมตัวรับมือกับสงครามยูเครนที่ยังคงยืดเยื้อต่อไป พร้อมให้คำมั่นสนับสนุนยูเครนเข้าเป็นสมาชิก NATO
- โปแลนด์ ฮังการี และสโลวาเกีย ประกาศต่ออายุมาตรการห้ามนำเข้าธัญพืชยูเครนทันที หลัง EU ไม่ขยายระยะเวลาคำสั่งดังกล่าว
- รัสเซียกลายเป็นตลาดส่งออกอันดับหนึ่งสำหรับรถยนต์จีน ซึ่งช่วยให้สถานการณ์การส่งออกรถยนต์สัญชาติจีนโดยรวมแข็งแกร่งนับตั้งแต่ต้นปี ๒๕๖๖

สถานการณ์ในรอบสัปดาห์

- เกาหลีเหนือ – รัสเซีย มุ่งยกระดับความสัมพันธ์ให้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น หลังผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือเดินทางเยือนรัสเซีย พร้อมยืนยันว่าเกาหลีเหนือจะอยู่ข้างรัสเซียต่อสู้อิทธิพลจากสหรัฐฯ-ชาติตะวันตก ผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือเดินทางเยือนรัสเซียอย่างเป็นทางการตั้งแต่ ๑๒ - ๑๗ ก.ย. ๖๖ โดยได้หารือกับประธานาธิบดีรัสเซียในประเด็นต่าง ๆ ทั้งความร่วมมือทางเศรษฐกิจและความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม รวมทั้งสถานการณ์ในภูมิภาค ซึ่งผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือยืนยันว่า จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่โดยไม่มีเงื่อนไขต่อการตัดสินใจของรัสเซียที่ดำเนินการเพื่อต่อสู้กับอิทธิพลของสหรัฐฯ และชาติตะวันตก ซึ่งรวมถึงกรณีปฏิบัติการทางทหารในยูเครน ด้านประธานาธิบดีรัสเซียชื่นชมความร่วมมือและมิตรภาพที่แน่นแฟ้นมากขึ้นเรื่อย ๆ ระหว่างทั้ง ๒ ประเทศและมองเห็นความเป็นไปได้ในเรื่องความร่วมมือด้านการทหารกับเกาหลีเหนือ นอกจากนี้ผู้นำเกาหลีเหนือยังได้ร่วม

หารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรัสเซียเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและยกระดับความร่วมมือทวิภาคีด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศ ทั้งในเชิงยุทธศาสตร์และยุทธวิธี ซึ่งเป็นประเด็นที่สหรัฐฯ และเกาหลีใต้กังวลอย่างมาก ทั้งนี้ โฆษกรัฐบาลรัสเซียระบุออกแถลงการณ์ยืนยันว่า ไม่มีการลงนามในข้อตกลง และไม่มีแผนการที่จะลงนามในข้อตกลงด้านอาวุธใด ๆ ระหว่างทั้ง ๒ ประเทศ ท่ามกลางกระแสข่าวการคาดเดาว่ารัสเซียจะทำข้อตกลงซื้ออาวุธจากเกาหลีเหนือเพื่อใช้ในการสู้รบกับยูเครน

- **เกาหลีใต้ - สหรัฐฯ แสดงความห่วงกังวลต่อการพบหารือระหว่างผู้นำเกาหลีเหนือและรัสเซียว่าจะทำให้ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในหลายภูมิภาคลุกลามบานปลาย** รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้แถลงเมื่อ ๑๔ ก.ย. ๖๖ แสดงความห่วงกังวลต่อการพบหารือระหว่างผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือกับประธานาธิบดีรัสเซียที่รัสเซียในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าจะยิ่งส่งเสริมความร่วมมือและขีดความสามารถทางทหารและอาวุธยุทธโศปกรณ์ระหว่างทั้งสองประเทศ จนอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาคของทั้ง ๒ ประเทศ ด้านกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ออกแถลงการณ์ในวันเดียวกัน เตือนเกาหลีเหนือว่า การให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนอาวุธแก่รัสเซียจะยิ่งทำให้ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครนยืดเยื้อ และกล่าวถึงกรณีที่รัสเซียให้คำมั่นว่าจะสนับสนุนความร่วมมือในโครงการพัฒนาดาวเทียมร่วมกับเกาหลีเหนือ โดยมองว่าจะสร้างปัญหาและละเมิดข้อมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSC) เพราะเกาหลีเหนืออาจใช้โครงการดังกล่าวบังหน้าในการพัฒนาและผลิตขีปนาวุธ ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศรัสเซีย ตอบโต้ว่าสหรัฐฯ ไม่มีสิทธิวิพากษ์วิจารณ์ประเทศอื่นในขณะที่สหรัฐฯ ยังคงส่งมอบอาวุธให้กับยูเครนอย่างต่อเนื่อง
- **รัสเซีย ระบุ พรรคการเมืองที่สนับสนุนผู้นำรัสเซีย ชนะเลือกตั้งท้องถิ่นใน ๔ แคว้นของยูเครน** รัฐบาลรัสเซีย รายงานเมื่อ ๑๑ ก.ย. ๖๖ ว่า พรรคยูไนเต็ดรัสเซีย (United Russia) ซึ่งเป็นพรรคการเมืองที่สนับสนุนประธานาธิบดีรัสเซีย ชนะการเลือกตั้งตำแหน่งในการปกครองระดับท้องถิ่นของภูมิภาคต่าง ๆ ใน ๔ แคว้นของยูเครนที่อยู่ภายใต้การยึดครองและถูกรัสเซียผนวกหลังเข้าปฏิบัติการทางทหารเมื่อปี ๒๕๖๕ ได้แก่ แคว้นโดเนตสค์ ลูฮันสค์ ซาโปริซเซีย และเคอร์ซอน ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าร้อยละ ๗๐ ในแต่ละแคว้น หลังเปิดให้มีการใช้สิทธิ์ลงคะแนนระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ ก.ย. ๖๖ อย่างไรก็ตาม รัฐบาลยูเครนและพันธมิตรชาติตะวันตกประกาศไม่ยอมรับการเลือกตั้งในครั้งนี้ โดยให้เหตุผลว่า เป็นการเลือกตั้งที่ขาดความชอบธรรม เพราะไม่มีกฎหมายใดรองรับให้ต่างชาติมาจัดเลือกตั้งในดินแดนของยูเครน ทั้งนี้ รัสเซียเดินทางจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นใน ๔ แคว้นดังกล่าว รวมถึงในแคว้นไครเมียที่ถูกรัสเซียผนวกในปี ๒๕๕๗ พร้อมกับการเลือกตั้งท้องถิ่นทั่วประเทศรัสเซีย เพื่อเป็นการปูทางสู่การเลือกตั้งประธานาธิบดีในปี ๒๖๗๖
- **รัสเซียประกาศขับนักการทูตสหรัฐฯ ๒ คน ออกจากประเทศ ฐานสนับสนุนปฏิบัติการจารกรรมข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติการทางทหารในยูเครน** กระทรวงการต่างประเทศรัสเซียออกแถลงการณ์เมื่อ ๑๕ ก.ย. ๖๖ ประกาศให้นักการทูตประจำสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ณ กรุงมอสโกจำนวน ๒ คน ให้เป็นบุคคลไม่พึงปรารถนา และต้องเดินทางออกนอกประเทศภายใน ๗ วัน เนื่องจากบุคคลดังกล่าวปฏิบัติการที่เป็นภัยต่อรัสเซีย บ่อนทำลายความเชื่อใจและความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศ โดยร่วมสมคบคิดกับพลเมืองรัสเซียซึ่งเป็นอดีตลูกจ้างท้องถิ่นของสถานกงสุลใหญ่สหรัฐฯ ในเมืองวลาดิวอสต็อก ที่ถูกกล่าวหาว่าให้การสนับสนุนรัฐบาลต่างชาติ เพื่อให้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในยูเครน แผนการผนวกดินแดนใหม่ของรัสเซีย รวมถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีของรัสเซียในปี ๒๕๖๗ ด้านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ กล่าวว่า การเนรเทศเจ้าหน้าที่ทางการทูตของสหรัฐฯ โดยไม่เปิดโอกาสให้มีการโต้แย้งนี้ถือเป็นการไล่ออกโดยไร้เหตุผล เป็นอีกครั้งที่รัสเซียเลือกการเผชิญหน้าและยกระดับความขัดแย้งทางการทูต มีการกระทำที่เป็นการคุกคามพนักงานสถานทูตสหรัฐฯ อย่างต่อเนื่อง และสหรัฐฯ จะตอบโต้การกระทำของรัสเซียอย่างเหมาะสม

- **สหรัฐฯ ประกาศคว่ำบาตรบุคคลและองค์กรของรัสเซีย ตุรกี ฟินแลนด์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และจอร์เจีย รวม ๑๕๐ ราย** กรณีสนับสนุนรัสเซียปฏิบัติการทางทหารในยูเครน กระทรวงการคลังและกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐฯ ออกแถลงการณ์เมื่อ ๑๔ ก.ย. ๖๖ ประกาศมาตรการคว่ำบาตรด้วยการอายัดทรัพย์สินที่อยู่ในสหรัฐฯ และจำกัดการเดินทางเข้าประเทศ ต่อหน่วยงาน องค์กร บริษัท และบุคคลจำนวน ๑๕๐ ราย ของรัสเซีย ตุรกี ฟินแลนด์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และจอร์เจีย เนื่องจากมีส่วนให้การสนับสนุนรัสเซียปฏิบัติการทางทหารในยูเครน และช่วยเหลือรัสเซียหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ โดยเฉพาะการจัดหาส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นสินค้าที่สามารถใช้ได้ ๒ ทาง (Dual Use) ให้แก่รัสเซีย อาทิ ชิ้นส่วนสำหรับผลิตโดรน อุปกรณ์ตรวจจับและวัดค่าสำหรับผลิตเป็นยูโทปกรรมแก่กองทัพรัสเซีย นอกจากนี้มาตรการคว่ำบาตรยังมุ่งเป้าไปที่ฐานอุตสาหกรรมภาคการเดินเรือ และโรงงานผลิตและซ่อมแซมระบบอาวุธของกองทัพรัสเซีย
- **ประธานาธิบดียูเครนจะเดินทางเยือนสหรัฐฯ ในสัปดาห์หน้า เพื่อหารือกับประธานาธิบดีสหรัฐฯ และร่วมประชุมกับรัฐสภาสหรัฐฯ เพื่อระดมความช่วยเหลือและขอรับการสนับสนุนรอบใหม่** ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของรัฐบาลสหรัฐฯ แถลงเมื่อ ๑๕ ก.ย. ๖๖ ว่า ประธานาธิบดียูเครนจะเดินทางเยือนกรุงวอชิงตันของสหรัฐฯ ในวันที่ ๒๑ ก.ย. ๖๖ เพื่อหารือกับประธานาธิบดีสหรัฐฯ และร่วมประชุมกับรัฐสภาสหรัฐฯ ซึ่งฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีกำลังผลักดันให้รัฐสภาสหรัฐฯ จัดสรรเงิน ๒๔,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ให้แก่ยูเครน ซึ่งรวมถึงความช่วยเหลือทางทหาร ๑๓,๑๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และการสนับสนุนด้านมนุษยธรรม ๘,๕๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หลังจากที่ได้มอบความช่วยเหลือไปแล้ว ๑๑๓,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่พรรคฝ่ายค้านยังมีความลังเลที่จะร่วมอนุมัติความช่วยเหลือครั้งใหญ่รอบใหม่ดังกล่าวกับยูเครน โดยที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของรัฐบาลสหรัฐฯ ระบุว่า การเยือนของผู้นำยูเครนครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงสำคัญที่ยูเครนกำลังปฏิบัติการตอบโต้การโจมตีของรัสเซีย ซึ่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ จะยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำโลกในการสนับสนุนยูเครนป้องกันเอกราช อธิปไตยและบูรณภาพเหนือดินแดน
- **เรือสินค้าลำแรกเข้าเทียบท่าเรือยูเครนนับแต่รัสเซียถอนตัวจากข้อตกลงธัญพืชทะเลดำ เมื่อเดือน ก.ค. ๖๖** หลังยูเครนเปิดเส้นทางเดินเรือใหม่เพื่อขนส่งธัญพืชสู่ตลาดโลก รองนายกรัฐมนตรียูเครนและเจ้าหน้าที่การทำเรือยูเครน เปิดเผยเมื่อ ๑๖ ก.ย. ๖๖ ว่า เรือสินค้า ๒ ลำ จากแอฟริกาและเรือจากปาเลาพร้อมลูกเรือจากยูเครน ตุรกี อาเซอร์ไบจาน และอียิปต์ ได้เข้าจอดเทียบท่าเรือเมืองซอร์นอมอร์สก์ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของยูเครนเมื่อ ๑๖ ก.ย. ๖๖ หลังแล่นผ่านทะเลดำโดยใช้เส้นทางใหม่เข้ามาถึงยูเครน เพื่อบรรทุกข้าวสาลี ๒๐,๐๐๐ ตันจากยูเครนไปยังอียิปต์และอิสราเอล โดยนับเป็นครั้งแรกที่เรือสินค้าของพลเรือนเข้าจอดยังท่าเรือของยูเครนนับแต่ข้อตกลงการส่งออกธัญพืชของยูเครนออกจากทะเลดำ (Black Sea Grain Initiative) ที่รับประกันความปลอดภัยให้ยูเครนลำเลียงธัญพืชจากท่าเรือเมืองซอร์นอมอร์สก์ และท่าเรืออีก ๒ แห่งริมฝั่งทะเลดำยุติลงเมื่อเดือน ก.ค. ๖๖ หลังรัสเซียถอนตัวจากข้อตกลงดังกล่าว
- **เลขาธิการ NATO เตือนให้เตรียมตัวรับมือกับสงครามยูเครนที่ยังคงยืดเยื้อต่อไป พร้อมให้คำมั่นสนับสนุนยูเครนเข้าเป็นสมาชิก NATO** เลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (NATO) กล่าวระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสื่อเยอรมนี เมื่อ ๑๗ ก.ย. ๖๖ ว่า สงครามส่วนใหญ่มักกินเวลานานกว่าที่คาดไว้เมื่อตอนเริ่มต้น เช่นเดียวกับกรณีการสู้รบในยูเครนที่มีแนวโน้มว่าจะยังไม่สามารถยุติลงได้ในเร็ว ๆ นี้ ดังนั้น บรรดาประเทศสมาชิก NATO จึงต้องเตรียมตัวรับมือกับการต่อสู้ที่ยืดเยื้อยาวนาน หลังยูเครนเริ่มปฏิบัติการโต้กลับกองทัพรัสเซียแต่กลับยึดดินแดนคืนมาได้เพียงบางส่วนเท่านั้น พร้อมเน้นย้ำว่า NATO หวังว่าอาจมีสันติภาพเกิดขึ้นในเร็ว ๆ นี้ อย่างไรก็ตาม ควรตระหนักว่า หากประธานาธิบดียูเครนและชาวยูเครนยุติการสู้รบ อาจทำให้ยูเครนสูญเสียเอกราชให้กับรัสเซีย ส่วนเรื่องที่ยูเครนต้องการเข้าเป็นสมาชิก NATO นั้น เลขาธิการ NATO ยืนยันว่า ยูเครนจะได้เป็นสมาชิกอย่างแน่นอน ตามความเห็นชอบของที่ประชุมสุดยอดผู้นำ NATO ที่ลิทัวเนียเมื่อเดือน ก.ค. ๖๖ และเมื่อสงครามสิ้นสุด NATO จะต้องสร้างหลักประกันความมั่นคงให้แก่ยูเครน ไม่เช่นนั้นประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยอีก

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจการค้าโลก

- โปแลนด์ ฮังการี และสโลวาเกีย ประกาศต่ออายุมาตรการห้ามนำเข้าธัญพืชยูเครนทันที หลัง EU ไม่ขยายระยะเวลาคำสั่งดังกล่าว คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศว่าจะไม่ขยายระยะเวลาการห้ามนำเข้าธัญพืชของยูเครนของ 5 ประเทศเพื่อนบ้านของยูเครน ได้แก่ โปแลนด์ บัลแกเรีย ฮังการี โรมาเนียและสโลวาเกีย ที่สิ้นสุดลงเมื่อ ๑๕ ก.ย. ๖๖ เนื่องจากรัฐบาลยูเครนให้คำมั่นว่าจะควบคุมการส่งออกธัญพืชเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ตลาดในประเทศเพื่อนบ้านเกิดปัญหา นอกจากนี้ สหภาพยุโรป (EU) ยังได้สร้างเส้นทางขนส่งทางบกเพื่อให้ยูเครนใช้ในการส่งออกธัญพืชและเมล็ดพืชน้ำมัน หลังจากที่รัสเซียถอนตัวจากข้อตกลงส่งออกธัญพืชผ่านทะเลดำ (Black Sea Grain Initiative) เมื่อเดือน ก.ค. ๖๖ และ EU จะยังไม่ออกข้อกำหนดใด ๆ ถ้าหากมาตรการที่มีอยู่ยังคงได้รับการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม รัฐบาลโปแลนด์ ฮังการี และสโลวาเกีย ไม่ปฏิบัติตามมติของ EU โดยประกาศขยายมาตรการจำกัดการนำเข้าธัญพืชจากยูเครนต่อไป เพื่อปกป้องเกษตรกรภายในประเทศ ทั้งนี้ มาตรการจำกัดการนำเข้าธัญพืชของยูเครนเกิดขึ้นตั้งแต่เดือน พ.ค. ๖๖ เนื่องจากการที่ธัญพืชและผลิตภัณฑ์อาหารของยูเครนที่ได้รับการยกเว้นภาษีจาก EU หลังเกิดสงคราม เข้ามาตีตลาดในประเทศเพื่อนบ้านจำนวนมาก
- รัสเซียกลายเป็นตลาดส่งออกอันดับหนึ่งสำหรับรถยนต์จีน ซึ่งช่วยให้สถานการณ์การส่งออกรถยนต์สัญชาติจีนโดยรวมแข็งแกร่งนับตั้งแต่ต้นปี ๒๕๖๖ สมาคมผู้ผลิตรถยนต์ของจีนหรือ China Association of Automobile Manufacturers (CAAM) ระบุว่า การถูกชาติตะวันตกคว่ำบาตรทำให้รัสเซียมีความต้องการรถยนต์จีนอย่างมาก โดยในช่วง ๗ เดือนแรกของปี ๒๕๖๖ รัสเซียเป็นตลาดส่งออกใหญ่ที่สุดของจีน ส่งออกไปทั้งสิ้น ๔.๖๔ แสนคัน ตามด้วยเม็กซิโก อันดับ ๒ จำนวน ๒.๒๔ แสนคัน จากเดิมในปีที่แล้ว เม็กซิโกเป็นตลาดอันดับ ๑ และรัสเซียอันดับ ๕ ซึ่งการส่งออกรถยนต์จีนไปยังรัสเซียจะยังอยู่ในระดับสูงในช่วง ๒ - ๓ ปีต่อจากนี้ แต่หลังจากนั้นทางจีนมีแนวโน้มจะสร้างโรงงานผลิตในรัสเซีย นอกจากนี้ ข้อมูลจากบริษัทวิเคราะห์ Autoastat ระบุว่า ปัจจุบันรถยนต์นำเข้าจากจีนมีสัดส่วน ๔๙% ในตลาดรัสเซีย เทียบกับช่วงก่อนการสู้รบในยูเครนที่มีเพียง ๗% พร้อมกันนี้ บริษัทรถยนต์จีนยังประกอบรถยนต์ในรัสเซียด้วยการเข้าซื้อกิจการโรงงานของผู้ผลิตรถยนต์จากชาติตะวันตกที่หยุดดำเนินการจากการถอนธุรกิจออกจากรัสเซียตามมาตรการคว่ำบาตร

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
กระทรวงพาณิชย์
๑๗ กันยายน ๒๕๖๖



ดาวนโหลด
รายงานสถานการณ์ย้อนหลังรายวัน